

ไถ่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 เป็นไถ่สำหรับบริโภค ได้รับส่งเสริม เผยแพร่ สร้าง
 ผุงไถ่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ และสร้างครีโอล (โคก) ปศุสัตว์ ทำให้มีกล้วยไถ่พื้นเมือง
 ขยายอย่างรวดเร็วเนื่องจากให้รสชาติที่เกี่ยวกับไถ่พื้นเมืองที่ยั่งยืนขึ้นในชุมชน ทั้งผู้เลี้ยงไถ่พื้นเมือง
 ผู้จำหน่ายและผู้ใช้ไปในตลาด มีเนื้อนุ่ม เหนียว ไช้มันน้อย รสชาติดี มีลักษณะภายนอกของพืชผู้มีสี
 หน้าแดง, ขนสร้อยคอ-หลังสีแดงเข้ม ขนสาดำบริเวณหาง แข็งและปกมีสีดำ, สีของโคนหางรวม
 เท้าดำ, ตามีสีเหลืองอมน้ำตาลและลักษณะหางอ่อนเรียบหงอนแก้ว ส่วนไถ่เพศเมีย ลักษณะคล้ายทั่วไป
 คล้ายกับไถ่เพศผู้ จะแตกต่างกันที่ไม่มีขนสร้อยคอ สีสันเปลือกไข่มีสีน้ำตาล (กลุ่มวิจัยและพัฒนา
 ไถ่วัวปีก, 2552)

ไถ่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ยังคงเป็นไถ่พื้นเมืองที่คงความสามารถในการเลี้ยงดูใน
 ชนบทได้ ที่สำคัญมีสมรรถภาพการผลิตเมื่อนำมาเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้ดีกว่าไถ่พื้นเมืองทั่วไป โดย
 เลี้ยงง่าย อดทนต่อโรคแมลงในห้องถักได้ดี พักใบและเลี้ยงลูกเองได้ น้ำหนักตัวสูงกว่า 20-25%
 และการให้ไข่สูงกว่า 39% ด้วยลักษณะของไถ่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 เป็นไถ่ที่มีขนสาดำสีดำ
 , ปากสีดำและแข้งสีดำ เป็นลักษณะภายนอกของไถ่พื้นเมืองที่ตลาดมีความต้องการ เพราะสร้าง
 ความเชื่อมั่นว่าเป็นไถ่พื้นเมืองจริง โดยเฉพาะสีแข้งแม่เมื่อเชือดถอนขนไถ่เป็นไถ่สกลแล้ว สีแข้งบน
 หางยไปแต่สีแข้งยังคงเป็นสีดำ (เชียงใหม่นิวส์, 2552)

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ที่ยังเลี้ยงไถ่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 เลี้ยงขุน
 ขายเป็นอาชีพ มากกว่า 30 ราย (กลุ่มวิจัยและพัฒนาไถ่วัวปีก, 2552) ได้ผลตอบรับดีและปริมาณไถ่
 พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้มีราคาสูง (ชิมอิน,
 2554) ขณะผู้บริโภคไถ่ยังมีความต้องการบริโภคไถ่ที่มีเนื้อนุ่ม เหนียว ไช้มันน้อย รสชาติดี
 โดยจะพ่วงในงานเทศกาลสำคัญ อย่างเช่น ตรุษจีน ปีใหม่ไทย งานบุญต่างๆ และสาวท่งจีน ที่นิยม
 ใช้ไถ่พื้นเมืองในพิธีไหว้ทั่วหัวอัคราติบได้ประมาณ 15 เซอร์เซ็นต์ (เชียงใหม่นิวส์, 2552)
 ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดที่สูง และคนทำฟาร์มไถ่พื้นเมืองที่ประสบความสำเร็จก็ยังมีน้อย
 ในปัจจุบันได้มีผู้คนที่ให้ความสนใจและเลี้ยงไถ่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 แบบฟาร์มไถ่เนื้อ
 เพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มีแนวทางในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดการจัดการตาม
 มาตรฐานของปศุสัตว์ในบางประเด็น เช่น มาตรฐานตามโรงเรียนที่เป็นแบบปิดทำให้มีต้นทุนสูง
 เกินความจำเป็น (ชิมอิน, 2554) จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
 จัดการฟาร์มไถ่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสร้าง ปรับปรุงและ
 พัฒนาฟาร์มไถ่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ในด้านการจัดการ การผลิต การตลาด และข้อมูล
 เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนต่อไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ
 บริหารจัดการอย่างยั่งยืนในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อทราบถึงการจัดการการผลิตและการตลาดฟาร์มไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1
2. เพื่อทราบการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ฟาร์มไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1
3. เพื่อทราบแนวทางในการจัดการผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ฟาร์มไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกร ทั้งผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 อยู่แล้วและผู้สนใจจะเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ทราบแนวทางในการจัดการที่จะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้หน่วยงานและภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลทั้งการจัดการ การผลิต การตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่สนใจ อันจะเป็นผลต่อการเพิ่มไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลการเลี้ยงปี พ.ศ. 2554 และเมื่อได้ผลของข้อมูลต้นทุน รายได้และผลตอบแทน จะนำมาเปรียบเทียบเรื่องต้นทุน ผลตอบแทน ระหว่าง ฟาร์ม 3 ขนาด ได้แก่ ฟาร์มขนาดเล็ก คือ ฟาร์มไก่ขนาดไม่เกิน 100 ตัว ฟาร์มขนาดกลาง คือ ฟาร์มไก่ขนาด 101 – 500 ตัว และ ฟาร์มขนาดใหญ่ คือ ฟาร์มไก่ขนาด 501 ตัวขึ้นไป

1.5 นิยามศัพท์

ไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 Pradu Hangdum Chiang Mai 1 หมายถึง ไก่พันธุ์พื้นเมืองไทยกรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์ และให้ชื่อว่า "ไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1" สำหรับบริโภค ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ สร้างฝูงไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 และสร้างเครือข่ายโดยกรมปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก, 2552)

ฟาร์มขนาดเล็ก หมายถึง ฟาร์มไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ที่มีขนาดการเลี้ยง ไม่เกิน 100 ตัวต่อรุ่น

ฟาร์มขนาดกลาง หมายถึง ฟาร์มไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ที่มีขนาดการเลี้ยง 101-500 ตัวต่อรุ่น

ฟาร์มขนาดใหญ่ หมายถึง ฟาร์มไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ที่มีขนาดการเลี้ยง 501 ตัวต่อรุ่นขึ้นไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved